

## 2023 IVSS: คำแนะนำในการส่งรายงาน

โครงการ หรือ รายงานวิจัยของนักเรียน IVSS แต่ละโครงการต้องมีองค์ประกอบด้านล่าง และต้องส่งผลงาน หรือรายงานผ่านเครื่องมือการส่งรายงานการประชุมวิทยาศาสตร์เสมือน (Virtual Science Symposium Report Tool) ก่อนที่คุณจะเข้าถึงเครื่องมือรายงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมรายการที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว โปรดทราบว่า คุณมีสิทธิ์เข้าถึงการแก้ไขภายในเครื่องมือรายงาน หากต้องการอ่านรายงานของนักเรียน IVSS ที่ผ่านมาให้ตรวจสอบบล็อกนักเรียน GLOBE ของเรา

สำคัญ: อย่าส่งรายงานที่มีลักษณะเหมือนกันหลายครั้ง

องค์ประกอบ IVSS ที่จำเป็น

1: รายงานการวิจัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับสมบูรณ์

รายงานของคุณต้องประกอบด้วย:

หัวเรื่อง

บทคัดย่อหรือบทสรุป

บทนำ

วิธีการและเครื่องมือ

ผลการศึกษาและข้อมูล

การอภิปรายผล

ข้อสรุป

เอกสารอ้างอิง

ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปตามระดับชั้น  
กรุณาตรวจสอบหน้าเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อดูว่าระดับชั้นของคุณต้องใช้เกณฑ์อะไรบ้าง

คุณสามารถค้นหารูปแบบรายงานตามระดับชั้นได้ในหน้า Resource Page บนแถบเครื่องมือด้านซ้าย

สำคัญ: อย่าลืมใส่ข้อมูล GLOBE ในรายงานของคุณ!

## 2: การจัดรูปแบบ

ต้องยื่นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ .PDF หรือ .DOCX/.DOC หากคุณใส่มากกว่าหนึ่งภาษา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานอยู่ในไฟล์เดียว หากคุณยื่นรายงานเป็นไฟล์ประเภทอื่น เราอาจไม่สามารถเปิดรายงานได้และไม่สามารถรวมไว้ในกระบวนการตัดสินได้

## 3: คำอธิบายเครื่องหมาย (Badge)

สำหรับเครื่องหมายเพิ่มเติมใดๆ ให้ใส่ข้อมูลสรุปสั้นๆ ว่าแต่ละเครื่องหมายได้มาอย่างไรในรายงานของคุณ คุณสามารถเลือกเครื่องหมายเพิ่มเติมได้สูงสุดสามเครื่องหมาย

หมายเหตุ:

นักเรียนต้องได้รับเครื่องหมายเพิ่มเติมสองเครื่องหมายและรายงานระดับสี่ดาวเพื่อได้รับการพิจารณาจับรางวัล

## 4: การนำเสนอ

ในโครงการของนักเรียน นักเรียนจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับงานของนักเรียน โดยสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- แนบลิงก์ไปยังวิดีโอที่อัปโหลดซึ่งโฮสต์บนเว็บไซต์ที่สามารถแชร์วิดีโอออนไลน์ เช่น YouTube, Vimeo, TeacherTube หรือเว็บไซต์แชร์วิดีโออื่น ๆ
- สร้างโปสเตอร์การนำเสนอที่อธิบายและสรุปงานวิจัยของนักเรียน
- สร้าง StoryMap เกี่ยวกับงานวิจัยของนักเรียน โดยสามารถเพิ่มลิงก์ StoryMap ในส่วนลิงก์วิดีโอของเครื่องมืออัปโหลดไฟล์โปสเตอร์อาจอยู่ในรูปแบบ .ppt, .pdf, ไฟล์รูปภาพ หรือลิงก์ Story Map

สำคัญ: อย่าอัปโหลดวิดีโอการนำเสนอทั้งหมด อัปโหลดเฉพาะลิงก์วิดีโอ  
การนำเสนอควรมุ่งเน้นที่การวิจัยของนักเรียนและใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

#### 5: รูปภาพขนาดย่อ

รูปภาพที่จะแสดงพร้อมกับรายงานนักเรียน

#### 6: แบบฟอร์มเผยแพร่ภาพถ่าย

บุคคลทุกคนที่ปรากฏในภาพถ่ายหรือวิดีโอจะต้องส่งแบบฟอร์มเผยแพร่ภาพถ่าย  
กรณำบันทึกการเผยแพร่ภาพถ่ายทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว

สำคัญ: โครงการที่ยื่นหลังจากวันครบกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนน